

BẾ MẠC PHIÊN ĐÁNH GIÁ NGOÀI THEO TIÊU CHUẨN AUN-QA LẦN THỨ 322 CẤP CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TẠI ĐHQGHN

BÙI HƯƠNG

SAU 3 NĂM CHỊU ẢNH HƯỞNG CỦA ĐẠI DỊCH COVID-19 KHIẾN CÁC HOẠT ĐỘNG PHẢI DIỄN RA THEO HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN, NĂM 2023, PHIÊN ĐÁNH GIÁ NGOÀI THEO TIÊU CHUẨN AUN-QA LẦN THỨ 322 CẤP CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐÃ ĐƯỢC TIẾN HÀNH TRỰC TIẾP VỚI NHIỀU CẤP NHẬT QUAN TRỌNG, TRONG ĐÓ, 04 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TỪ 03 ĐƠN VỊ CỦA ĐHQGHN ĐÃ ĐƯỢC KIỂM ĐỊNH. PHIÊN ĐÁNH GIÁ ĐÃ BẾ MẠC NGÀY 23/03/2023 SAU 2 NGÀY LÀM VIỆC NGHIÊM TÚC VÀ KHẮN TRƯỞNG.



Cụ thể, 04 chương trình đào tạo tham gia kiểm định lần này bao gồm: CTĐT cử nhân ngành Toán Tin (Khoa Toán - Cơ - Tin học) và thạc sĩ ngành Thủy văn (Khoa Khí tượng Thủy văn và Hải dương học) của Trường ĐH Khoa học Tự nhiên; CTĐT cử nhân ngành Nhân học (Khoa Nhân học) của Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn; CTĐT thạc sĩ ngành Luật Hình sự và Tố tụng Hình sự (Khoa Tư pháp hình sự) của Trường ĐH Luật.

Bộ tiêu chí đánh giá phiên bản 4.0 của AUN-QA đã được rút gọn lại từ 11 tiêu chí xuống 8 tiêu chí, trong đó có 4 yếu tố về chương trình đào

tạo là: mục tiêu học tập, nội dung và cấu trúc chương trình, phương pháp tiếp cận dạy và học, đánh giá của người học; 3 yếu tố về nguồn lực là: đội ngũ học thuật, dịch vụ hỗ trợ người học, cơ sở vật chất và hạ tầng; 1 yếu tố về đầu ra và kết quả. Các tiêu chí này được đánh giá trên thang điểm từ 1-7.

Trong hai ngày làm việc từ 21/3/2023 đến 23/3/2023, đoàn đánh giá độc lập đã làm việc với lãnh đạo, giảng viên, cán bộ, sinh viên, cựu sinh viên, nhà tuyển dụng của các chương trình đào tạo được kiểm định; thăm quan cơ sở vật chất của Trường ĐH Khoa học

Tự nhiên, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, Trường ĐH Luật... để có đánh giá toàn diện hơn về các chương trình đào tạo này.

Tại phiên bế mạc, các chuyên gia kiểm định của AUN-QA đã đánh giá những điểm mạnh, điểm cần khắc phục và khuyến nghị về 4 chương trình đào tạo của ĐHQGHN theo các tiêu chí đánh giá chung của AUN. Theo đó, các chuyên gia nhấn mạnh việc trao đổi học thuật và học tập kinh nghiệm của các đại học đối tác có đào tạo các chương trình tương tự, xây dựng các phương thức đánh giá sáng tạo với các bộ tiêu chí cụ thể cho từng ngành học...

Trường đoàn đánh giá ngoài AUN-QA lần thứ 322 Prem Anand M Arjunan đánh giá cao nỗ lực của ĐHQGHN và các đơn vị thành viên đã chuẩn bị chu đáo mọi điều kiện cho lần kiểm định này.

Phát biểu tại phiên bế mạc, Phó Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Hoàng Hải cho biết, ĐHQGHN luôn tiên phong và chủ động tham gia hoạt động kiểm định chất lượng các chương trình đào tạo theo chuẩn quốc gia và quốc tế, trong đó có AUN-QA. ĐHQGHN cũng là cơ sở giáo dục đại học đầu tiên tại Việt Nam có Viện Đảm bảo Chất lượng giáo dục nhằm duy trì và phát triển văn hóa chất lượng một cách toàn diện. Phó Giám đốc hy vọng 04 chương trình đào tạo lần này sẽ tiếp tục cải thiện theo các khuyến nghị từ AUN-QA và sẽ có thêm nhiều chương trình của ĐHQGHN được kiểm định theo tiêu chuẩn này.